

สำนักงานที่๑๑

ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๓๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

เรื่อง การเตรียมการเพื่อการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดปัตตานี

เรียน รอง-นรม. กระทรวง กรม

เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗ เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาฟื้นฟูความเจริญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการเปลี่ยนแปลงการกำหนดพื้นที่และวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๔๗

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗ เรื่อง การพัฒนาฟื้นฟูความเจริญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการกำหนดพื้นที่และวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๔๗ เห็นชอบให้รัฐมนตรีทุกท่านรับไปพิจารณารายละเอียดในเชิงลึกให้เกิดความชัดเจนว่าภายใต้กรอบภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงและหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะสมควรดำเนินการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในเรื่องใด อย่างไร โดยให้จัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ ให้ชัดเจน และแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้จัดการประชุมเชิงบูรณาการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่เกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ นั้น เพื่อให้การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเชื่อมโยงกันเป็นระบบ เห็นควรจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อพิจารณากลับกรองความเหมาะสมของเรื่อง และแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ตามข้อเสนอของส่วนราชการ ก่อนนำเข้าพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ดังกล่าวข้างต้นต่อไป จึงขอมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นประธานคณะทำงาน รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นรองประธาน

/คณะทำงาน ...

คณะทำงาน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีทุกท่านเร่งรัดการดำเนินการพิจารณาและจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
จัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงาน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
โดยด่วน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัณยะวาสิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔